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 รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 6/2567 
ในวันองัคารท่ี 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอ าเภอบางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นางสาวนฤมล  คงทน    (แทน) ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 2.นางสาวกณฐัฐา  หมดัรอง  (แทน) ผอ.ส านกังานทรัพยากรธรรทชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ.ฉช ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 3.ร้อยโทมาโนช  รายรัศมี  (แทน) ผอ.รมน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา     ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 4.นางสาวพิชามญชุ เสียงเพราะดี (แทน) ปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 5.นางวรัญญา  วิระพรสวรรค ์(แทน) แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 6.นายสุรัตน์ ด ารงศว์ลี    (แทน) ผูจ้ดัการ ธกส.สาขาบางน ้าเปร้ียว   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 7.นางสาวมาหรา  ศรีสุข  (แทน) ทอ้งถ่ินจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 8.นายพงพนัธ์  ยงัพลขนัธ์   (แทน)คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 9.นายสมศกัด์ิ  จิตรวิไลย   (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 10.นายอรรถวุฒิ  สุรินทร์  (แทน) ส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 11.นายแทนฟ้า  สุวรรณพร  (แทน) หัวส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 12.นางศิริพร  หวงัสมดั  (แทน)   สภาเกษตรฉะเชิงเทรา     ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
  13.นายทยากร  หงส์ทรัพยภิ์ญโญ (แทน) พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 14.นางกมลจนัทร์ เจริญประสงค ์ (แทน) ศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 15.ส.อ.กานต ์ สนธิชยั  (แทน) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 16.ดร.วฒันา  รัตนวงศ ์        ประธานกิตติมศกัด์ิ 
 17.ดร.จิตรกร เผด็จศึก         ประธาน  
 18.นายวสันต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

19.นายยทุธนา มาตเจือ        รองประธาน 
20.นางสาวอภินนัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร      รองประธาน 
21.นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ       รองประธาน 
22.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 
23.นายบุญสืบ  ชยัสายณั        กรรมการ 
24.นายทนงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู       กรรมการ 
25.นางเยาวนุช  กวา้งสุขสถิต       กรรมการ 
26.นายพิรธรรม  จิงเจริญ         กรรมการ 
27.นางสาวเสาวนีย ์ เกรียงอุปถมัถ ์      YEC 
28.นายกิตติพงษ ์ วฒันพงษว์านิช       YEC 
29.นายวินทกร  ทองจนัทร์       YEC 

ผู้ร่วมประชุม 
 1.นายชุมพล  กรุดอินทร์       สมาชิก 
 2.นายประภาส  ทว้งดี         รองปลดัเทศบาล  
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 3.นายอ านาจ  สุรัตน์       บจ.กุง้อนนัตกิจ  
 4.นายไพศาล  ชา้งพลายแกว้       นายก อบต. ศาลาแดง 
  
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอ่ืนๆ 
 31 กรกฏาคม 2567 เวลา 14.00 น.  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะท างาน หารือเร่ืองคอนเสิร์ต 
90 ณ บา้นขจรจิต อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

14 สิงหาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.30 - 09.45 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เวลาธิ

การ นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร ประธานYEC นางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร เลขาธิการYEC ร่วมรับฟังการบรรยาย

สรุป "สถานการณ์อุทกภยัและแนวทางการรองรับสถาการณ์น ้ า" จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้ า (องค์การ

มหาชน) ผา่น Google Meet :Link: https://meet.google.com/npx-ebxq-wde 

14 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้

ไทย คร้ังท่ี 5/2567 ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ   
24 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรมการจงัหวดั และหัวหนา้

ส่วนราชการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 7/2567 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์

ชั้น  4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการวิพากษพ์ระราชบญัญติั

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4 ภาค ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนยร์าชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้

วฒันะ กรุงเทพมหานคร 

24 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

และคณะท างาน กิจกรรม เดิน ว่ิง ป่ัน คร้ังท่ี 2 ณ ห้องเจา้เสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ 

25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ และทีมงาน Zero ร่วมกิจกรรม Zero Co2 ท า

ความสะอาดเก็บขยะ เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีดี บริเวณรอบ วดับางปรงธรรมโชติการาม ต าบลบางพระ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 กรกฎาคม 2567 พ.ศ. 2567 เวลา 8.40 - 10.30 น. ดร.จิตรกร เผด็นศึก ประธาน ร่วมประชุมการตรวจ

ราชการกระทรวงพาณิชย ์ณ หอ้งประชุมนนทรี ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 
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26 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ภายใตกิ้จกรรมการพฒันา

ฟ้ืนฟูและแกไ้ขปัญหาแหล่งน ้าของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วดัเกาะจนัทาราม หมู่ท่ี 5 ต.

บางแกว้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

26 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม  เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระดบัจงัหวดั คร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมส านกังานเกษตรจงัหวดั 

26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีมอบบ้านแก่ผูย้ากไร้ 

(นางกมลวรรณ เมืองแมด) ท่ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมมอบเงินซ่อมแซมไว ้ซ่ึงบดัน้ีบา้นเสร็จพร้อมส่ง

มอบ  ณ บา้นเลขท่ี 363 หมู่ 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

26 กรกฎาคม 2567 เวลาบันทึกเทป 11.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมบนัทึกเทป

ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2567  เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง วนัท่ี 12 สิงหาคม 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

จงัหวดัจนัทบุรี 

26 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ  รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาร

ยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 - 17.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน, นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ, 

นางสาวชนากานต์  สิ งห์สมุทร เลขาธิการYEC ร่วมประชุมหารือท่ านคณะกรรมการ TCC&BoT (ส่ วน

ภูมิภาค)  ประชุมหารือเครือข่ายหอการคา้จงัหวดั ผา่นระบบ Google Meet 

26 กรกฎาคม 2567 เวลา 20.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานคอนเสิร์ตการ

กุศล ณ โรงเบียร์แปดร้ิว ถนนศิริโสธร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

28 กรกฎาคม 2567 เวลา 7.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมการจดังานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

(1. เวลา 7.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตแ์ละพิธีท าบุญตกับาตรถวายพระราชกุศล ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร (ศาลา

อญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น ้ าบางปะกง) (2. เวลา 18.00 น. พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและวางพานทุ่ม ณ หนา้

ศาลาจตัุรมุข หน้าศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (3. เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล น. ณ หนา้ศาลา

จตัุรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
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 29 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานสโมสรสันนิบาต

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 

กรกฎาคม 2567 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ชั้น 4 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

29 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 

พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาอญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน ้ าบางปะกง วดัโสธรวรารามวรวิหาร (พระอาราม

หลวง) ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

30 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 น.  ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างานส่งเสริมพฒันาอาชีพ

และการตลาด ภายใตค้ณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คทช.ฉะเชิงเทรา) คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายมงคล ด ารงสุทธิพงศ์ รองเลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการการ

คดัเลือกเมนูอาหารถ่ินของจงัหวดัฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมและพฒันายกระดบัอาหารถ่ิน สู่มรดกทางวฒันธรรม

และอตัลกัษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ท่ีหายไป The Lost Taste” ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 คร้ังท่ี 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้ น 4 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

30 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น.  นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

ก าหนดและปรับปรุงเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของ

ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 7/2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ GPS ฉะเชิงเทรา ชั้ น 2 ส านักงานขนส่งจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

31 กกรฏาคม 2567 เวลา 14.00 น.  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะท างาน หารือเร่ืองคอนเสิร์ต 

90 ณ บา้นขจรจิต อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

31 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น.  นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผู ้จัดการฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวดั จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

31 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 - 12.00 น.  นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

1 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนจงัหวดัว่าดว้ย

ราคาสินคา้และบริการ (กจร.) คร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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2 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 - 15.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน นาย

ทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนา "EEC เมืองอจัฉริยะยคุใหม่ มัน่คง มัน่ใจ 

มีประกนัภยัดูแล" ณ หอ้งประชุมรอยลัอินน์ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 - 20.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการ

สโมสรโรตารีฉะเชิงเทรา ปี 2567 - 2568 ณ ร้านอาหาร Hen House Café ถนนสุวินทวงศ ์จ.ฉะเขิงเทรา 

4 สิงหาคม 2567  เวลา 5.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมกิจกรรมงานเดิน -ว่ิง-ป่ัน เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ศูนยบ์างคลา้) เวลา 05.00 น. 

5 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมกราบมุทิตาสักการะ  เน่ืองในโอกาสเล่ือนสมณ

ศกัด์ิพระประชาธรรมนาถ ไพรัตน์ปญญธโร เจา้อาวาสวดัสมานรัตนาราม เจา้คณะจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพระราชา

คณะชั้นราช ท่ีพระราชวชิรประชานาถ ศาสนวรกิจจาทร ยติคณิสสร บวร สังฆราม คามวาสี ณ วดัสมานรัตนาราม 

ต าบลบางแกว้อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 - 6 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. นายเดชาธร เดชาไพศาลกิต กรรมการ ร่วมประชุมเชิงปฎิบติัการ

เสริมสร้างความเขม้แข็งองค์กรผูใ้ช้น ้ าระดับลุ่มน ้ า ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

6 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็น

ต่อร่างมาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง การปฏิบติั ทางสุขลกัษณะท่ีดี ส าหรับสถานประกอบการผลิตเกลือทะเล ผ่าน

ระบบ Zoom 

6 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน นางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร 

เลขาธิการ ร่วมโครงการส่งเสริมผา้ไทยใส่ไดทุ้กท่ีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพนัปีหลวง เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2567 กิจกรรมท่ี 2 ลงนามบนัทึกความ

ร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและสนบัสนุนการใชแ้ละสวมใส่ผา้ไทย ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ ชั้น 1 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 สิงหาคม 2567 เวลา 8.00 - 12.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการช้ีแจงและประชาสัมพนัธ์

โครงการ คร้ังท่ี 1 งานออกแบบรายละเอียดโครงการพฒันาพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ ห้องประชุมนคร

เน่ืองเขต โรงแรมซนัธารา เวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

7 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะกรรมการหอการค้า และสมาชิก ร่วมอบรมและสังเกตุการ 

โครงการสร้าง ต๊ิกตอก สตาร์ เพื่อสร้างการขายออนไลน์ของจงัหวดั โดยความร่วมมือ3 ฝ่ายคือ พาณิชยจ์งัหวดั ราช

ภฏัราชนครินทร์ และหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างการขายออนไลน์ในจงัหวดัฉะเชิงเทราใหเ้ขม้แขง็ 
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7 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 - 15.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการสัมมนาเพื่อรับความคิดเห็น

ต่อการประกาศเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มบริเวณปากแม่น ้ าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัชลบุรี ณ 

หอ้งประชุม ชั้น 3 ส านกังานเทศบาลต าบลท่าขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา (คทช. จงัหวดัฉะเชิงเทรา) คร้ังท่ี 3/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยาง

กูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างานด าเนินกิจกรรม

มหกรรมความส าเร็จการขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอยา่งย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ ห้องประชุมส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

7 สิงหาคม 2567 นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธานหอการคา้ ร่วมพิธีเปิด และคณะกรรมการหอการคา้ 

ร่วมงาน YEC CHARITY CONCERT #5 วง Cocktail จัดโดย กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าฉะเชิงเทรา 

(YEC ฉะเชิงเทรา) รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายบริจาคใหห้น่วยกูภ้ยัฉะเชิงเทรา ณ โรงเบียร์แปดร้ิว 

8 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพื่อ

พฒันาพื้นท่ีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อง อาจารยางกูร) ชั้น 1 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายยทุธนา มาตเจือ รองประธาน, นายทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู ร่วม เป็นเกียรติ

ในการจดักิจกรรมโครงการ บวร บูรณาการบทบาทเก้ือหนุนกลุ่มเปราะบางเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างย ัง่ยืน ณ 

หอพระไตรปิฎกพระอุโบสถ วดัโสธรวราราม วรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

9 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายณฐฤทธ์ิ หนุนพระเดช  รองประธานYEC ร่วมประชุมการบูรณาการ

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียววิถีชีวิตสายน ้าบางปะกง ณ หอ้งประชุมส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการประชุมสัมนาเพื่อเผยพร่

ขอ้มูลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกและขบัเคล่ือนงานดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30-16.30 น. นายทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม

เชิงปฏิบติัการ "การประเมินศกัยภาพธุรกิจและแนวทางการยกระดบัองค์กรตามแนวทางธุรกิจสีเขียว" ณ ห้องนฤ

เบศร์ ชั้น M โรงแรมซนัทารา เวลเนส รีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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10 สิงหาคม 2567 เวลา 11.00 น. ร่วมกิจกรรมโครงการ บวร บูรณาการบทบาทเก้ือหนุนกลุ่มเปราะบางเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย ัง่ยืน กิจกรรมเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ 100 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเน่ืองในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง 12 สิงหาคม 2567 ณ ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 สิงหาคม 2567 คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567 (1. เวลา 

7.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตแ์ละพิธีท าบุญตกับาตรถวายพระราชกุศล ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร (ศาลาอญัเชิญ

หลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น ้ าบางปะกง) (2. เวลา 18.00 น. พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและวางพานทุ่ม ณ หน้าศาลา

จตัุรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (3. เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล น. ณ หนา้ศาลาจตัุรมุข 

หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

12 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 น. คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 

กรกฎาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ พระธรรมมงัคลาจารย ์วิ. วดัโสธรวราราม วรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

  13 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.30 น. นายยุทธนา  มาตเจือ รองประธาน นายทนงศักด์ิ ทรัพย์เฟ่ืองฟู 

กรรมการ  ร่วมเป็นเกียรติในการจดักิจกรรมโครงการน ้ าพระทยัพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 

จงัหวดั ประจ าปี 2567 ณ โรงเรียนบา้นหนองประโยชน์ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

13 สิงหาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายยุทธนา  มาตเจือ รองประธาน นายทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการ

ร่วมกิจกรรมโครงการ บวร บูรณาการบทบาทเก้ือหนุนกลุ่มเปราะบางเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างย ัง่ยนื กิจกรรม

เยี่ยมบา้นผูสู้งอายุ 100 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 12 สิงหาคม 2567 ณ ต าบลท่าตะเกียบ และ

ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานขบัเคล่ือนเป้าหมายการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน (Suatainable Development Goals : SDGs) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชั้น 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการการ

คดัเลือกเมนูอาหารถ่ินของจงัหวดัฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมและพฒันายกระดบัอาหารถ่ิน สู่มรดกทางวฒันธรรม

และอตัลกัษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ท่ีหายไป The Lost Taste” ประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2567 คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

14 สิงหาคม 2567 เวลา 8.00 - 16.30 น. นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและ

ร่วมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบติัตามกฎหมายจา้งงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ปี 2567 ณ หอ้งเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

15 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน, นางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร เลขาธิการ 

ร่วมประชุมคณะท างานดา้นการตลาดระดบัจงัหวดั คร้ังท่ี 4/2567 ณ ห้องประชุมนนทบุรี ชั้น 1 ส านักงานพาณิชย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมแกห้น้ี 

สร้างวิธีแห่งความเป็นธรรม" จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องเทพราชแกรนด์บอลรูม โรงแรมซันทราเวลเนส รีสอร์ท 

แอนด ์โฮเตล็ ต.บางนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

16 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีบวงสรวงสร้างท่าเทียบเรือ ณ สถานท่ี

สร้างท่าเทียบเรือ บริเวณตลาดบา้นใหม่ 100 ปี 9  ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 16 สิงหาคม 2567 เวลา 12.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบติัธรรมเสริมสร้าง

พลงั สร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.

บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

 17 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.  ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการ Soft 

Power กบัการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ภายใตง้าน "ถนนคนเดิน เดือนแปด วิถี

เมืองแปดร้ิว" ณ บริเวณใตส้ะพานรถไฟ ตลาดบา้นใหม่เมืองฉะเชิงเทรา 

19 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะท างานด าเนิน

โครงการเช่ือมโยงการระบายจ าหน่ายปลากะพง ปี 2567 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 1 ส านักงาน

พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีประกาศผลมอบ

รางวลัสุดยอดหน่วยงานภาครัฐดา้นการอ านวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวลั  "ส าเภา-นาวาทอง" ประจ าปี 2567 ณ 

หอประชุมมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ถนนวิภาวดีรังสิต 

20 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30-16.00 น. นายสุรัตน์  จรกรรณ รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการส่งเสริม

การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภยัระดับจงัหวดั ณ ห้องบางตลาด โรงแรม ท่ี วินเทจ ต าบลท่าทองหลาง 

อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเชิงเทรา 
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21 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 8/2567 ประจ าเดือนสิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายทนงศักด์ิ ทรัพย์เฟ่ืองฟู กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 9 ประจ าปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 สิงหาคม 2567 เวลา 8.00 - 16.00 น. นายจอมพงษชู์ทบัทิม เลขาธิการร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ต่อการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดา้น

อาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน และดา้นคมนาคม ผา่น Facebook Live สผ. 

22 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดบัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั

แบบบูรณา (ก.บ.จ.) จังหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 4/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 22 สิงหาคม 2567 เวลา 9.90 - 12.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผา้ป่าการ

กุศล เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากชา้งป่าอ าเภอท่าตะเกียบ ณ ศูนยร์าชการอ าเภอท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

22 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น.  ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ครบรอบ 99 

พระธรรมมงัคลาจารย ์วิ. (ประยงค ์ปิยวณโณ) อดีตเจา้อาวาสวดัโสธรรวราราม วรวิหาร อดีตท่ีปรึกษา คณะภาค 12 

ณ อาคารอเนกประสงค์ พระธรรมมังคลาจารย์ ชั้ น 2 วดัโสธรวราราม วรวิหาร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน, นายทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการร่วม

พิธีปลูกป่า ภายใต้ "โครงการ 72 ลา้นตน้ พลิกฟ้ืนผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและ

ป่าสียดั ทอ้งท่ีบา้นหนองใหญ่ หมู่ 14 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

23 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายพงศ์ธร เผ่าบรรจง รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ 

(นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 น.  ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธ์ิและไถ่ชีวิตโค - กระบือ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 

กรกฎาคม 2567 ณ วดัวีระโชติธรรมาราม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
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26 สิงหาคม 2567 เวลา 7.00-9.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมการประชุมสภากาแฟ ประจ าปี

งบประมาณ 2567 คร้ังท่ี 10 ประจ าเดือนสิงหาคม 2567 ณ โรงแรมซันธาร เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

26 สิงหาคม 2567  เวลา 9.30 - 14.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการด าเนิน

โครงการเพิ่มทกัษะดา้นอาชีพแก่นักเรียนท่ีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom 

meeting) ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันทภรณ์  ใต้หล้าสถาพร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังท่ี 3/2567 ณ ห้องประชุมเกษตร

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมมอบทุนการศึกษา โครงการจิตอาสา 

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอารีรักษ ์เพื่อโรงเรียนวดับางตลาด เพื่อโรงเรียนวดับางตลาด ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.

ฉะเชิงเทรา 

 27 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. นางสุนีย์  แก้วเมืองเพชร กรรมการ  ร่วมรับฟังการบรรยายใน

โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพฒันาพื้นท่ีตามแนวพระราชด าริ และหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 28 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 28 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการซ่อม เสริม บา้นท่ีปลอดภยัส าหรับ

เด็ก ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลบางคลา้ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 28 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์  น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมมอบ

ทุนการศึกษาฯ ส าหรับนกัเรียนและนกัศึกษา จากเหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2567 ณ อาคาร

เอนกประสงคพ์ระธรรมมงัคลาจารย ์วิ. ชั้น 1 วดัโสธรวราราม วรวิหาร 

28 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น.ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน  และคณะกรรมการ กกร. ร่วมประชุม

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กกร.)กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1  ประกอบด้วยจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี 

และจงัหวดัระยอง ณ ห้องประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เลขท่ี 450 452 454 ถนนสิริโสธรต าบลหน้าเมือง 

อ าเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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28 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ ท่ีปรึกษาประธาน ร่วมประชุมคณะท่ีปรึกษา
โครงการจดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพื้นท่ีบริเวณหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3 ต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม จังหวดั
ฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารต าบลสารคาม ชั้น 2 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

28 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ รองประธาน ร่วมเป็นกรรมการตดัสิน
การแข่งขนัทกัษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We can Do ณ หอ้งประชุมพุทธรักษา 3 

29 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติและรับเกียรติบตัรใน
งานมหกรรมรวมพลสมาชิกสมาชิก TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ณ ณ ห้องเทพราช 
โรงแรมซนัธารา เวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

30 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกนัสังคม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

30 สิงหาคม 2567 เวลา  16.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานเสวนาและเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ แกจ้น สู่อนาคตท่ีย ัง่ยืน "กา้วอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

30 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 - 17.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร  เสริมศกัด์ิศศิธร ประธาน
YEC ร่วมประชุมเพื่อหารือทิศทางการพฒันาภาคตะวนัออกในระยะต่อไป ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลา
กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอ่ืนๆ  
31 กรกฎาคม 2567 เวลา   น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโฉมใหม่ บ๊ิกซี เพลส  

สาขาฉะเชิงเทรา 1 ณ บ๊ิกซี เพลส สาขาฉะเชิงเทรา 1 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
22 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการและท่ี

ปรึกษาคณะกรรมกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 6/2567 ณ ท้องประชุม มรุ พงษ์

ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการ ร่วมงานทิ้งกระจาดประจ าปี พ.ศ.2567 

ร่วมไหวส้ักการบูชาเทพยดาฟ้าดิน(ทีกง) องคเ์จา้พ่อหลกัเมือง เทพเสาหลกัเมือง ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  เลขาธิการ น าเสนอตามบาร์โค๊ด 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 
 3.1 การจัดงานแสดงสินค้าของดีเมืองแปดร้ิว และภูมิภาค 
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวว่าการจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว 
และภูมิภาค เพื่อพฒันาศกัยภาพ การคา้ การลงทุนเพื่อส่งเสริมการพฒันาสินคา้แปรรูป และสินคา้การเกษตร  เพื่อ
ยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะก าลงัฟ้ืนตวั แต่การ
ฟ้ืนตวัเป็นไปอย่างชา้ๆ หน่ึงในแนวทางกระตุน้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ คือ ภาคการท่องเท่ียว และการกระตุน้การใช้
จ่ายเพื่อการท่องเท่ียวภายในประเทศ ประเทศไทย มี SOFT POWER รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริม SOFT POWER 
มิติด้านเศรษฐกิจ งานน้ีจะผลกัดันให้เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัดว้ย SOFT POWER  มิติด้านวฒันธรรม
และการท่องเท่ียว งานน้ี จะน าเสนอ SOFT POWER ท่ีเป็นวฒันธรรม ศิลปะ   การแสดง มาสร้างสีสันในงาน กระตุน้
การท่องเท่ียวงานน้ี  จะเป็นหน่ึงผลงานท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็นรูปแบบของหอการคา้จงัหวดั นอกจากจะแสดงศกัยภาพ
ในการช่วยเหลือประชาชนให้ไดซ้ื้อสินคา้และบริการท่ีไม่เกินก าลงัซ้ือ ยงักระตุน้เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน การใชน้โยบาย
ส่งเสริมพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการใช้พลัง SOFT POWER ถือเป็นการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วฒันธรรม ตลอดจนผลงาน อาทิ ศิลปะ หัตถกรรม รวมถึงภาพยนตร์และนักแสดง ซ่ึง
ถือเป็นสาขาหน่ึงของ SOFT POWER มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการกระตุน้เศรษฐกิจ  งานจดังานแสดงสินคา้ 
ในรูปแบบ Roadshow น้ี จะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ รวมถึงสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการแลกเปล่ียนวฒันธรรม การ
ทูตทางเศรษฐกิจ การสร้างเครือข่ายและการเสริมสร้างช่ือเสียง สามารถน าไปสู่การเติบโตและการพฒันาของจงัหวดั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมความร่วมมือและความเขา้ใจของทุกภาคส่วนในพื้นท่ีอีกดว้ย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
3.2 การจัดกจิกรรมวิ่งเพ่ือส่ิงแวดล้อม Zero Co2 Chachoengsao Run 2024 คร้ังท่ี 3 
นายยุทธนา มาตเจือ รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ในฐานะ ประธานจดังานก าหนดจดังาน

ระหว่างวนัเสาร์ท่ี 21 และ อาทิตยท่ี์ 22 ธนัวาคม 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ดา้นหนา้พระอุโบสถวดัโส
ธรวรารามวรวิหารฯ) และน าเสนอเร่ืองการท ากิจกรรมปลูกป่า จ านวน 2 คร้ัง คือ 

1. วนัเสาร์ท่ี 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมปลูกป่า ภายใต ้"โครงการ  
72 ลา้นตน้ พลิกฟ้ืนผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" ร่วมกิจกรรมโดย Zero Co2 Chachoengsao Run 2024 คร้ังท่ี 3 ณ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียดั ทอ้งท่ีบา้นเขากลว้ยไม ้ม.14 ต.คลองตะเกรา  อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดย นาย
ก าพล สิริรัตนนท ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 

2. วนัพุธท่ี 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไม ้โครงการ
72 พื้นถ่ินพรรณไม ้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียดั ทอ้งท่ีบา้นคลองเตย ม. 
21 ต.ท่าการดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดย พลเอก เฉลิมชยั สิทธิสาร องคม์นตรี เป็นประธาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.3 การจัดกจิกรรมแข่งขันกอล์ฟเช่ือมความสัมพนัธ์ คร้ังท่ี 5 
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นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม  เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวว่าการจดักิจกรรมแข่งขนักอล์ฟเช่ือม
ความสัมพนัธ์ คร้ังท่ี 5  ในวนัศุกร์ท่ี 23 สิงหาคม 2567 ณ สนามโลตสั วลัเล่ย ์กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ดอนเกาะกา อ.บางน ้ า
เปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา ประธานจดังาน ศาสตราจารยพ์ิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา อดีต
อยัการสูงสุด  ประเภททีมทัว่ไป 30,000 บาท  และ ประเภททีม VIP  50,000 บาท เป้าหมาย 40 ทีมกิจกรรมน้ีเป็น
กิจกรรมหารายได ้รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายไวใ้ชจ่้าย ในการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 3.4 การจัดกจิกรรมแข่งขันแรลลีเ่พ่ือการท่องเท่ียว คร้ังท่ี 2 
 นายวสันต ์ศิรินภารัตน์ รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า การจดักิจกรรมแข่งขนัแรลล่ีเพื่อ
การท่องเท่ียว คร้ังท่ี 2  ท่ีปรึกษากนัไวจ้ดัประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2567  จงัหวดักาญจนบุรี หรือท่านใดมีท่ีอ่ืน
น าเสนอ สามารถเสนอในท่ีประชุมได ้  ตั้งเป้าไว ้100 ทีม ตอ้งดูเร่ืองสถานท่ีพกั เส้นทางการเดินทาง และท่ีพกัตอ้ง
เพียงพอกบัคนจ านวน 100 ทีม ตอนน้ีก าลงัรวบรวมขอ้มูล และจะท าการประชุมหารือทีมงานต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

วาระที่ 4. เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1 การจัดงานคอนเสิร์ต Big camping รวมพลคน 90 ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน 
 นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวการจดังานคอนเสิร์ต Big camping 
รวมพลคน 90 สืบเน่ืองมาจาก อ.บา้นโพธ์ิ เราไดมี้สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ เป็นบา้นขจรจิตร ซ่ึงเป็นบา้นของคุณมอส 
ปฏิภาณ ปฐวีกานต ์และไดมี้การปรึกษากนัวา่จะประชาสัมพนัธ์ หรือส่งเสริมการท่องเท่ียวกนัยงัไง จึงเกิดการจดังาน
คอนเสิร์ตน้ีขึ้น และจะมีการส่งเสริมสินคา้ วิสาหกิจชุมชน ท่ีจะมีมาจ าหน่ายในงาน เพื่อเป็นการช่วยพฒันาเศรษฐกิจ
ในชุมชน 
 นายยุทธนา มาตเจือ  รองประธาน  กล่าวว่า  ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีสถานท่องเท่ียวมากมาย บา้นขจรจิตร
เป็นอีกท่ีหน่ึง  ของ อ.บา้นโพธ์ิ ท่ีหลกัๆ เป็นบา้นเพื่อถ่ายท าละคร พื้นท่ีบา้นติดกบัแม่น ้ าบางปะกง ทีมงานเลยคุยกนั
ว่าจะจดังานคอนเสิร์ต Big camping รวมพลคน 90  และน าสินคา้ของวิสาหกิจชุมชน มาแนะน า มาจ าหน่าย เพื่อ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 การก าหนดจัดประชุมสัญจร คร้ังต่อไป 
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา น าเสนอการประชุมสัญจร เป็นการประชุมเพื่อรับ
ฟังปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ตอ้งการรับฟังความคิดเห็น จากคนในพื้นท่ี เพื่อแกไ้ขปัญหา ส่วนในคร้ังต่อไป คาดวา่จะ
เป็น อ.ราชสาส์น ซ้ือเป็นพื้นท่ีตน้ก าเนิด ขา้วหอมมะลิ ในพื้นท่ี มีส่วนราชการหลายส่วนท่ีดูแลเร่ืองพนัธ์ขา้ว เรา
ตอ้งการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการเกษตร ของเหล่าเกษตรกรใหไ้ดม้ากท่ีสุด    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 5. เร่ืองหารือการพฒันาและแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีอ าเภอบางน ้าเปร้ียว 
5.1 การพฒันาด้านเกษตรกรรมในพื้นท่ีอ าเภอบางน ้าเปร้ียว  
- การพฒันาพนัธ์ุข้าว - การแปรรูปสินค้าเกษตร – การปลูกพืชมูลค่าสูง – การพฒันาด้านอ่ืนๆ 
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  ดร.วฒันา รัตนวงศ์ (ประธานกิตติมศักด์ิ  ) กล่าวว่า  การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
เกษตรกรในการใช้พนัธุ์ขา้วปลูกเขตอ าเภอบางน ้ าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา” การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรท่ีเลือกใช้พนัธุ์ขา้วปลูก ในเขตอ าเภอบางน ้ าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2) 
เพื่อศึกษาปัจจยัการผลิต และปัจจยัการสนับสนุนส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรในการ
เลือกใชพ้นัธุ์ขา้วปลูก 6 พนัธุ์ 3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรในการใชพ้นัธุ์ขา้วปลูกเขตอ าเภอบางน ้ า
เปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป ปัจจยัการผลิต และปัจจยัการสนับสนุนส่งเสริมการตลาด กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรเขตอ าเภอบางน ้ าเปร้ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม(Questionnaire) วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t-
testและค่าสถิติ F-test แลว้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Least Significant Difference) ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกร
ในเขตอ าเภอบางน ้ าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรามีความพึงพอใจต่อการใช้พนัธุ์ขา้วปลูกในภาพรวมของพนัธุ์ขา้วทั้ง 6 
พนัธุ์ขา้วอยู่ในระดบัค่อนขา้งนอ้ย และเม่ือพิจารณาในแต่ละพนัธุ์ขา้วพบว่า พนัธุ์ขา้วพิษณุโลก 2 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัค่อนขา้งมาก พนัธุ์ขา้วปทุมธานี 1 และพนัธุ์ขา้วสุพรรณบุรี 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัค่อนขา้งนอ้ย ส่วน
พนัธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 2 พนัธุ์ข้าวชัยนาท 1 และพนัธุ์ข้าว กข 31 (ปทุมธานี 80) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
เกษตรกรท่ีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน แหล่งรายไดห้รืออาชีพ รายไดจ้ากการท านามีประสบการณ์ในการปลูกขา้ว 
ต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชพ้นัธุ์ขา้วปลูกแตกต่างกนั เกษตรกรท่ีมีการใชปั้จจยัการผลิตแตกต่างกนั ในดา้นการ
ใช้พันธุ์ขา้วปลูก การใช้หรือไม่ใช้สารก าจัดแมลง พื้นท่ีนาในการปลูกข้าว เหตุผลในการเลือกใช้พันธุ์ข้าว การ
สนบัสนุนส่งเสริมดา้นการตลาด มีความพึงพอใจในการใชพ้นัธุ์ขา้วปลูกแตกต่างกนั 

 ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า การแปรรูปสินคา้เกษตร  ในพื้นท่ี อ.บาง
น ้าเปร้ียว มีผลผลิตสินคา้ของเกษตรกร หลายอยา่ง เช่น ขา้วสาร, มะพร้าว, การปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน, ผดัปลอด
สาร, สินคา้พวกน้ีจะมีการผลกัดนั ส่งเสริมใน อ.บางน ้าเปร้ียว 
วัตถุประสงค์ของการแปรรูปอาหารจากผลผลติทางการเกษตร 
1. เพื่อถอนอมอาหาร (food preservation) เน่ืองจากวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีน ามาแปรรูปอาหารมีวตัถุประสงคเ์พื่อยดื
อายกุารเก็บรักษาอาหาร ถนอมรักษาคุณภาพอาหารดา้นต่างๆ ของอาหารใหใ้กลเ้คียงของสดชะลอและป้องกนัการ
เส่ือมเสีย (food spoilage) ของอาหารทั้งการเส่ือมเสียเน่ืองจากจุลินทรีย ์(microbial spoilage) การเส่ือมเสียเน่ืองจาก
ปฏิกิริยาทางเคมีและการเส่ือมเสียทางกายภาพ เพื่อใหมี้อาหารบริโภคตลอดทั้งปีและสามารถจ าหน่ายไดใ้นวงกวา้ง 
2. เพื่อใหอ้าหารมีความปลอดภยัต่อการบริโภค เพราะกระบวนการต่างๆ ท่ีใชเ้พื่อการแปรรูปอาหารตั้งแต่การเตรียม
วตัถุดิบ เช่น การลา้งท าความสะอาดการคดัคุณภาพเป็นตน้ ไปจนถึงวิธีการถนอมอาหาร เช่น การแปรรูปอาหารดว้ย
ความร้อน การแช่เยอืกแขง็อาหาร การท าแหง้ เป็นตน้ มีเป้าหมายเพื่อใหอ้าหารปลิดภยั ลดความเส่ียงจากอนัตรายใน
อาหาร (food hazard) ไดแ้ก่ อนัตรายจากจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรค (pathogen) สารเคมีท่ีอาจปนเป้ือนมากบัอาหาร 
ก าจดัสารพิษต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นอาหารตามธรรมชาติ ท าให้อาหารมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยั 
(food safety) ในระดบัชาติและระดบัสากล เช่น มาตรฐาน GMP, HACCP, BRC เป็นตน้ 
3. เพิ่มมูลค่าใหก้บัอาหาร (value added) ท าใหผู้ป้ระกอบการไดรั้บผลก าไร การเพิ่มมูลค่าอาหารอาจท าไดห้ลายมิติ 
เช่น ในดา้นผลิตอาจพิจารณาเร่ืองการใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบอยา่งคุม้ค่า ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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ดว้ยการใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร ในดา้นการตลาดการเลือกใชบ้รรจุภณัฑอ์าหารท่ีดึงดูดความสนใจ 
หรือ การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารใหม่ๆ ใหมี้ความแตกต่าง ส าหรับผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
เป็นตน้ 
4. เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหก้บัผลิตภณัฑอ์าหาร ท าให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง และตอบสนองผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เข่น อาหารส าหรับเด็ก อาหารส าหรับผูสู้งอาย ุอาหาร
ส าหรับผูรั้กสุขภาพ อาหารส าหรับนกักีฬา อาหารส าหรับผูป่้วยเฉพาะโรค เป็นตน้ 
5. เพื่อสะดวกแก่การบริโภค ผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูปท าใหผู้บ้ริโภค ง่าย สะดวก รวดเร็ว ในสภาวะเวลาท่ีเร่งรีบ ลด
เวลาในการเตรียมอาหาร และการน าไปแปรรูปต่อ 
6 เพื่อสะดวกในการขนส่งและง่ายในเก็บรักษา เช่น เคร่ืองด่ืมผงมีน ้าหนกัเบา อาหารพร้อมทาน (ready to eat) ขนส่ง
สะดวกและเก็บรักษาไดน้านท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นตน้ 
 ประโยชน์ของการแปรรูปอาหารจากผลผลติทางการเกษตร 
1. ช่วยใหผ้ลผลิตทางการเกษตรอยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการบริโภค เช่น การน าธญัพืชต่างๆ มาปรุงรสและอดั
เป็นแท่ง เป็นตน้ 
2. ช่วยเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไวบ้ริโภคในครัวเรือนไดน้านขึ้นโดยไม่เน่าเสีย 
3. ท าใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีรูปแบบและรสชาติแตกต่างไปจากเดิม ช่วยเพิ่มความหลากหลายใหแ้ก่ผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น สับปะรดน ามาแปรรูปเป็นสับประรดกวน แยมสับปะรด น ้าสับปะรด เป็นตน้ 
4. ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ใหมี้ราคาสูงขึ้น และลดปัญหาผลผลิตลน้ตลาด ส่งเสริมใหเ้กิดอาชีพและ
เพิ่มพูนรายไดใ้หก้บัครอบครับ 
5. การแปรรูปสามารถท าลายเอนไซม ์สารพิษ และ พยาธิ ท่ีมีอยูใ่นอาหารได้ 
6. การแปรรูปสามารถเติมสารอาหารท่ีมีประโยชน์เขา้ไปในอาหารได ้เช่น การเติมโปรตีนและวิตามินต่างๆ เป็นต้น 
7. ช่วยเสริมความมัน่คงดา้นอาหาร เน่ืองจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรช่วยท าใหมี้อาหารบริโภคนอกฤดูกาล 
และบรรเทาความขาดแคลนในยามเกิดภาวะวิกฤตต่างๆ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.2 การพฒันาส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอบางน ้าเปร้ียว 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวว่าแนะสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอบาง

น ้ าเปร้ียว  วดัโพรงอากาศ ตั้งอยู่ใน ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน ้ าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นวดัหน่ึงท่ีมีความ
งดงามและเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของคนทัว่ไป  ซ่ึงมีไฮไลท์อยู่ท่ี พระอุโบสถมหาเจดีย์ ขนาดใหญ่สีทองอร่าม โดย 
หลวงพ่อสมชาย ได้ตั้ งใจสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานท่ีส าคญัของเมืองแปดร้ิว ซ่ึงนอกจากพระอุโบสถน้ีแลว้ ก็ยงั
มี อุทยานพระพิฆเนศ พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร องค์ใหญ่ท่ีตอ้งอยู่ภายในส่วนของ พระอุโบสถมหาเจดีย  ์นั้น 
นบัว่าเป็นอุโบสถขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะแปลกตาไม่เหมือนท่ีไหนเลยค่ะ เพราะแนวคิดในการสร้างนั้นไดม้าจาก ทชั
มาฮาล ประเทศอินเดีย เป็นลกัษณะของเจดีย ์3 องค ์องคก์ลางเป็นพระสถูปใหญ่ ดา้นขา้งเป็นพระสถูปบริวาร เจดีย์
เป็นทรงของระฆงัคว ่า ท่ีชั้นล่างนั้น จะเป็นใตถุ้นโล่ง ใชใ้นการฟังเทศน์ ฟังธรรม ไหวพ้ระต่างๆ ส่วนชั้นบนนั้น ก็จะ
เป็นบริเวณลานกวา้งรองรับองคเ์จดีย ์ วดัโพรงอากาศ ยงัเป็นท่ีประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย
อีกด้วย และยงัมี พระพุทธรูปจ าลอง หลวงพ่อโสธร  หลวงพ่อวดับา้นแหลม  หลวงพ่อโต หลวงพ่อวดัไร่ขิง และ 
หลวงพ่อวดัเขาตะเครา ใหไ้ดส้ักการะไหวข้อพรดว้ยเช่นกนั  

https://www.ananindustry.com/ready-meals.html
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 ชวนกินกาแฟแบบเท่ ๆ ท่ี นาบา้นเราคาเฟ่ อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางน ้าเปร้ียว เป็นอ าเภอท่ีมีพื้นท่ี
ปลูกขา้วมากท่ีสุดอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา จากครอบครัวเกษตรกร และผกูพนักบัวิถีชีวิตชาวนาของบรรพ
บุรุษ จึงเป็นท่ีมาของ นาบา้นเราคาเฟ่ เจา้ของนาบา้นเราคาเฟ่ เล่าวา่ บนผืนนา 4 ไร่ เร่ิมตน้จากการคิดจะปลูกบา้นอยู่
อาศยั มองเห็นผืนนาสีเขียวขจี วิวดีสวยมาก จึงตดัสินใจ เปิดคาเฟ่ วิวทุ่งนา  ส าหรับ นาบา้นเราคาเฟ่ อยูใ่นท าเลท่ีไม่
ห่างจากวดัโพรงอากาศ ต าบลโพรงอากาศ ทางเขา้สวยงามดว้ย ตน้ทองอุไร โครงการถนนทอ้งถ่ินใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงรับผิดชอบโดย อบต.โพรงอากาศแค่ทางเขา้ก็เร้าใจเสียแลว้ ขบัรถมากจอด นาบา้นเราคาเฟ่ เดินขา้มสะพาน
มองเห็นดอกบวัในสระ สวยมาก บรรยากาศทอ้งทุ่งนา สมราคานาบา้นเราคาเฟ่ ด่ืมกาแฟนัง่ชิว ท่ีน่ีมีบริการอาหาร
จานเดียว ประเภทสเต๊กเน้ือ สเต๊กปลา หนา้ตาดี ตบทา้ยดว้ยขนมโบราณ ท่ีหาทานท่ีน่ีไดท่ี้เดียว  อีกสถานท่ีท่องเท่ียว 
รังนกแลนด ์by นกแปดร้ิว ท่ีเท่ียวเปิดใหม่ ตั้งอยูท่ี่ ต.ดอนเกาะกา อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา ไฮไลทข์องท่ีน่ีมีอยู่
หลายจุด  ร้านกาแฟท่ีเราสามารถเลือกโซนท่ีนัง่ไดต้ามตอ้งการ  จุดถ่ายรูปกบัหุ่นฟางยกัษรู์ปสัตวต์่างๆ ตวัใหญ่กลาง
ทุ่งนา หรือจะเดินเล่นรับลมเยน็ๆ บนสะพานไมไ้ผ ่ถา้มาช่วงเยน็จะมีการปรอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมเอาใจเด็กๆ เช่น 
ป่ันสายไหม ท าเทียนสี ระบายสี และพิเศษสุดๆ กบัโซนสวนสัตว ์Mini Zoo ซ่ึงจะมีสัตว ์10 ชนิด เช่น หมู กระต่าย 
ไก่งวง แพะ และปลา ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ไปป้อนอาหารไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ประดบัไฟสวยงาม ไดบ้รรยากาศสวย ร่มร่ืน
ไปอีกแบบ 
 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
5.3 การพฒันาผังเมืองตามแผนพฒันาผังเมือง EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือการพฒันาพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

 ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการค้า) กล่าวว่าการพัฒนาผังเมือง EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือการพฒันา
พื้นท่ีอย่างยั่งยืน ขอ้เสนอการปรับเปล่ียนผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ผงัอ าเภอเมือง 

1.พื้นท่ีชายฝ่ังแม่น ้าบางปะกง ขอเปล่ียนเป็นพื้นท่ีสีเหลือง  
  เหตุผล  เพื่อรองรับการขยายตวัในการพฒันาชุมชนเมือง และเปิดโอกาสให้นักลงทุนเขา้มาลงทุนในพื้นท่ี

เพื่อการเติมโตทางดา้นเศรษฐกิจ รองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก EEC 
2.ขอแก้ไขกฎท้ายกระทรวง โดยยกเลิกระยะร่นริมฝ่ังชายแม่น ้ า และห้ามสร้างเฉพาะโรงงานประเภท

อุตสาหกรรมหนกั 16 ชนิด อุตสาหกรรมอ่ืนสามารถด าเนินการได ้
  เหตุผล  เพื่อรองรับการขยายตวัในการพฒันาชุมชนเมือง และเปิดโอกาสให้นักลงทุนเขา้มาลงทุนในพื้นท่ี

เพื่อการเติมโตทางดา้นเศรษฐกิจ 
3.ขอแก้ไขพื้นท่ีนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมเดิมให้สามารถขยายกิจการได้ และสามารถเปล่ียนประเภท

อุตสาหกรรมได ้แต่ตอ้งไม่กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  เหตุผล  เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเดิม และลดค่าใช้จ่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ประกอบกิจการอยูเ่ดิม เป็นการส่งเสริมผูป้ระกอบการรายเลก็ (SMEs) ใหเ้ติบโตในพื้นท่ีตนเอง  
4.ขอเวน้ระยะการสร้างอุตสาหกรรมจากถนน อบจ.ฉช.3014 ดา้นซา้ย 2,000 เมตร และ ดา้นขวา 2,000 เมตร 

ระยะลึก 4,000 เมตร โดยขอปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีสีม่วง 
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เหตุผล เพื่อให้เหมาะสมกับรองรับแรงงานท่ีจะเข้ามาอยู่ในจังหวดัฉะเชิงเทรา และช่วยแก้ไขปัญหา
การจราจร เน่ืองจากมีสถานีรถไฟ รองรับโครงการการคมนาคม อาทิ ท่าเรือบก  

5.ขอปรับเปล่ียนแกไ้ขสีเป็นพื้นท่ีระหวา่งแนวคลองหลวงแพ่ง ถึงคลองพระองคเ์จา้ไชยานุชิต จากถนน 304 
สุวนิทวงศ ์5,000 เมตร โดยขอปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีสีเหลือง 

เหตุผล  เพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชนเมือง ต่อการพฒันาพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา สู่ EEC ท่ีส่งเสริมให้
เป็นเมืองท่ีอยูอ่าศยัชั้นดี 

6.ขอปรับเปล่ียนแนวถนนเกษมราษฎรฝ่ังซา้ยมือ จากพื้นท่ีสีเขียวเป็นสีเหลือง 500 เมตร 
เหตุผล  เพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชนเมือง ต่อการพฒันาพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา สู่ EEC ท่ีส่งเสริมให้

เป็นเมืองท่ีอยูอ่าศยัชั้นดี 
7.ขอให้เพิ่มขอ้ก าหนดให้ทุกพื้นท่ีสามารถเปิดกิจการร้านอาหารและสถานบนัเทิงได้ โดยไม่กระทบกับ

ส่ิงแวดลอ้ม 
เหตุผล เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นเมืองน่าเท่ียว น่าอยู ่น่าลงทุน ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู ่ตามนโยบาย EEC 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 6 ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพ่ือน าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 หนา้ท่ีประธาน กกร.  เดือน ตุลาคม - มกราคม    หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
    เดือน กุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม   สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
    เดือน มิถุนายน - กนัยายน ผูแ้ทนสมาคมธนาคารไทย 
 มิติท่ีน าเสนอสู่ กกร.จงัหวดั และน าเสนอสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 17 กรกฎาคม 2567  

เร่ืองเสนอ เพ่ือติดตาม 
1.การปรับปรุงสายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์และสายเคเบิลใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.ส่งเสริมการก าจดัขยะตั้งแต่ตน้ทาง สู่ Zero waste Zero landfill 
3.การจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว และการจดักิจกรรมถนนคนเดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
4.การส่งเสริมใหส้ถานท่ีของภาครัฐจดัตั้งระบบโซล่าเซลลเ์พื่อส่งเสริมการด าเนินงาน Net Zero 
5.การพฒันาพนัธุ์ขา้วในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และการแปรรูปขา้วเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืระหวา่ง 
   ภาครัฐและเอกชน 
6.การแกไ้ขปัญหาการปล่อยน ้าเสียลงล าคลองโดยไม่ผา่นการบ าบดั และการแกไ้ขสันดอนใตส้ะพานคลองแสนภูดาษ 
7.การแกไ้ขปัญหาการช ารุดเร็วกวา่ปกติของถนนเทพราช - คลองสวน 100 ปี 

เร่ืองเสนอใหม่ 
1. การตั้งงบประมาณจดัอบรมครูเพื่อพฒันาการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. การตั้งงบประมาณเพื่อจดักิจกรรมว่ิงมินิฮาร์ฟมาราธอน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3. โครงการหนา้บา้น น่ามอง 

4. การขอยกเวน้การกวดขนัแรงงานผิดกฎหมายในหนา้ฤดูเก็บเก่ียวผลไม ้

5. การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ บริเวณ ต.คลองเปร็ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
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6. การแกไ้ขปัญหาการกีดขวางเส้นทางน ้าตามคูคลองท่ีเกิดจากโครงการวางท่อประปา  

7.  การแกไ้ขปัญหาน ้าเคม็รุกล ้าจากเขตสมุทรปราการ มา ฉะเชิงเทรา   

8. การพฒันาการศึกษาการใช ้AI เพื่อการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราในดา้นต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 7 เร่ืองแจ้งเพ่ือพจิารณา โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 นางสาวเสาวนีย ์เกรียงอุปถมัภ์ (ฝ่ายทะเบียน) ผูแ้ทนผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC  กล่าวว่า น าเสนอผลการ
ด าเนินงานของ YEC ฉะเชิงเทรา 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2567 ท่ีผ่านมา YEC ได้จัดประชุมประจ าเดือน ณ ส าหนักงานหอการค้าจังหวดั
ฉะเชิงเทรา เพื่อรายงานผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา  

เม่ือวนัท่ี 13-14 กรกฎาคม 2567 ทาง YEC ทททท. และหน่วยงานราชการ ไดร่้วมจดัท าโครงการ "พายซพั 
พายคายคั มาบอกHUG ล าน ้ าบางปะกะกง" ด้วยการเก็บขยะท่ีตกค้างอยู่ในแม่น ้ า และเป็นการล่องเรือ เท่ียวชม 
สถานท่ีส าคญัๆ ของเมืองแปดร้ิว ส านกังานทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์ก าแพงเมืองเก่า สวนสาธารณริมน ้า และวดัโส
ธรวรวรามวรวิหาร  ในงานน้ี ได้รับเกียรติจาก ท่านฐิติมา ฉายแสง ท่านวุฒิพงษ์ ฉายแสง และประธานหอการคา้
มาร่วมเปิดพิธี นอกจากน้ียงัมี Workshop จาก ชุมชนดีวา คลองเขื่อน ไดแ้ก่ผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติ ท าสบู่จากสมุนไพร 
พิมพ์ลายดอกไม้สดลงบน กระเป๋า จ าหน่ายม็อคเทล Workshop จาก "ร้ิวทอง บ้านโพธ์ิ" เขียนเส้นลายทองบน
ผา้เช็ดหนา้ และ กระเป๋า ท าสร้อยคอผา้มดัยอ้มจากดอกดาวเรืองของวดัโสธร เยบ็กระเป๋าใส่เหรียญ และยงัมีจ าหน่าย 
สินคา้จากชุมชนท่าอิฐ ไดแ้ก่ผา้มดัยอ้มสีธรรรมชาติจากลูกจาก โมบายเชือกถกั และจ าหน่ายอาหาร แจงลอน และ
เก้ียวซ่า ในส่วนของผูร่้วมงานพายซัพ พายคายคั ทั้งท่ีน าอุปกรณ์มาเองและยืมทางเรา วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2567 จะมี
ทั้งหมด 61 คน และวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2567 อีกประมาณ 10 กว่าคน เน่ืองจากปัญหาผกัตบลอยเต็มหน้าคุ ้งน ้ า 
ส าหรับผูท่ี้เก็บขยะขึ้นมาไดน้ ้าหนกัเยอะท่ีสุด TOP3 ของเราคือ 
1. คุณไชยา สิทธิเจริญพร  
2.คุณจิตรกร เผด็จศึก  
3. คุณยทุธนา มาตเจือ  
4. คุณทนงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ฟืองฟู ตามล าดบั  
 ขยะท่ีเก็บขึ้นมาไดจ้ริงประมาน 100 Kg. แต่มือผ่านการย่อยสลาย บดขยะให้เป็นหัวเช้ือเพลิง จะไดม้าเพียง 
80 Kg.  ในส่วนน้ีจะส่งเขา้โรงงานของ SCG เพื่อเป็นเช้ือเพลิงต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 3-4 สิงหาคม 2567 ทางYEC และททท.จ.ฉะเชิงเทรา ไดข้ดักิจกรรม AMAZING SRIEW EV 
CAMP 2024 ในกิจกรรมคร้ังน้ีผู ้เข้าร่วมจะต้องน ารถไฟฟ้า BYD มาร่วม Rally ระหว่างเดินทางในคร้ังน้ีด้วย 
กิจกรรมในคร้ังน้ีเราจะเร่ิมรวมพลท่ี INBOX CAFE และไปร่วมท ากิจกรรม ท่ีชุมชนบ้านอ่างสียดั มีกิจกรรม 
Workshop ต่างๆ รอต้อนรับ อาทิเช่น ท าสบู่สมุนไพร และทอดผา้ กิจกรรมคร้ังน้ี รับผูร่้วมเดินทางท่ีใช้รถไฟฟ้า 
BYD เพียงแค่ 15 คนั ค่าใชจ่้ายในการร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี ผูร่้วมเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 18 ปี คนละ 388 บาท อาย ุ
5 ปี - 18 ปี คนละ 199 บาท และต ่ากว่า 5 ปี จะไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการร่วมกิจกรรม ในส่วนของอาหารเราจะมี
ใหบ้ริการ 3 ม้ือ คือ อาหารกลางวนั และ อาหารเยน็ วนัท่ี 3 และ อาหารเชา้วนัท่ี 4 

เม่ือวนัท่ี  7 สิงหาคม 2567 ทาง YEC ไดจ้ดังานคอนเสิร์ตการกุศล "YEC Charity Concert 2024" นกัร้องรับ 
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เชิญคือ วงคอกเทล กิจกรรมคร้ังน้ีไดจ้ดัขึ้นท่ีโรงเบียร์ ฉะเชิงเทรา ในงานจะมีการประมูล เส้ือของวงคอกเทล ของแท ้
และของใชส่้วนตวัของวงคอกเทล นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในงานให้ร่วมสนุกอีกมากมาย รายไดส่้วนหน่ึง
จากกิจกรรมคอนเสิร์ตในคร้ังน้ี เราจะมอบใหแ้ก่หน่วยกูภ้ยัฉะเชิงเทรา 
 เม่ือวนัท่ี 23 - 25 สิงหาคม 2567  ทาง YEC ไดจ้ดักิจกรรมสายสัมพนัธ์ YEC ฉะเชิงเทรา OUTING 2024 ขึ้น
ท่ีโคราช ณ ทองสมบูรณ์คลบั โดยนัดหมายกนัท่ี Lifehouse พนมสารคาม เวลา 8.30 น. เร่ิมกิจกรรมดว้ยการ Rally 
ผ่านทางขึ้นเขาใหญ่ แวะ TROT CAFE และเขา้เช็คอินท่ีทองสมบูรณ์คลบั ภายในทองสมบูรณ์คลบั จะมีกิจกรรม
หลากหลายใหร่้วมสนุกมากมาย 

ส่วนในเดือนกนัยายน ทางเราจะจดังาน Dinner Talk เชิญ Sppeaker ท่ีน่าสนใจมาบรรยายให้ สมาชิก YEC 
และผูท่ี้สนใจร่วมรับฟังส่วนเดือนตุลาคม จะมีจดักิจกรรมยงิปืน คร้ังท่ี 2 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ   
 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ)  กล่าวว่ากล่าวว่าประชาสัมพนัธ์ เร่ืองขอเชิญชวนสมคัรสมาชิกหอการคา้
ฯ สมคัรสมาชิกวิสามญั ค่าบ ารุง 300 บาท/ปี หรือสมาชิกสามญั ค่าบ ารุงสมาชิก 2,000 บาท สิทธิประโยชน์ต่างๆ
มากมาย ติดต่อทางส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โทร 089-8316933 092-2607553  
เดือนสิงหาคม 2567 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รณรงคห์าสมาชิก เพิ่มตามนโยบายของหอการคา้ไทย ได ้143 คน  
ประกอบไปดว้ย  วิสามญั 143 คน 
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และประธานการประชุม กล่าวขอบคุณนายอ าเภอ
บางน ้าเปร้ียวท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีประชุม และกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมกล่าวปิดประชุม  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 

ปิดประชุม เวลา  17.00 น. 
 
 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 
เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 


